

Số 07:10 gia đình giàu nhất nước Mỹ 2018

NEW YORK CITY, New York (NV) – Nước Mỹ có thể không phải là nhà của các gia đình hoàng gia nhưng lại có trong tay rất nhiều gia đình tài phiệt giàu có và nổi tiếng trên thế giới. Dưới đây là 10 gia đình giàu nhất nước Mỹ năm nay, do tạp chí Forbes và Bloomberg tổng hợp, theo trang mạng Business Insider.

10. Gia đình Hearst

Giá trị tài sản: \$24.5 tỉ từ công ty Hearst Corporation

Tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 67 thành viên trong gia đình của Hearst chia nhau giữ tài sản giá trị của William Randolph Hearst, người đàn ông danh tiếng trong lĩnh vực truyền thông. Ông là người đã mua lại tờ báo San Francisco Examiner trong những năm 1800. Từ đó, ông mở rộng sang lĩnh vực radio và truyền hình, thành lập công ty Hearst Corporation, sở hữu gần 300 tạp chí, đài truyền hình, truyền hình cáp và radio trên toàn nước Mỹ và thế giới. William Randolph Hearst được xem là ông vua của truyền thông Mỹ, và cũng là người đặt ra nền móng cho sự phát triển của báo lá cải.

9. Gia đình Duncan

Giá trị tài sản: \$26 tỉ

Dan L. Duncan là ông trùm trong lĩnh vực dầu hoả ở Mỹ. Ông là người sáng lập công dầu và gas Enterprise Products Partners năm 1968 chỉ với \$10,000 trong tay. Sau khi ông qua đời năm 2010, bốn người con của ông được chia tài sản với mỗi người được hưởng \$10 tỉ. Từ đó cho đến nay, công ty vẫn làm ăn phát đạt, thậm chí giá trị tài sản tăng lên gấp đôi.

8. Gia đình SC Johnson

Giá trị tài sản: \$28.2 tỉ với tập đoàn SC Johnson

Công ty của gia đình nhà Johnson là chủ thương hiệu của các vật dụng dùng trong nhà như Pledge, Glade và Windex. Sau khi ông chủ Herbert Fisk Johnson qua đời năm 1928 mà không để di chúc lại, những thành viên trong gia đình tìm mọi cách để giành phần cho mình. Cuối cùng, tài sản được chia cho hai người con của ông là Herbert Fisk Jr. Và Henrietta Johnson Louis. Hiện tại, thế hệ thứ năm của gia đình là ông Herbert Fisk Johnson III đang là chủ tịch hội đồng quản trị và là CEO của công ty.

7. Gia đình (Edward) Johnson

Giá trị tài sản: \$28.5 tỉ từ công ty Fidelity

Edward C. Johnson là người thành lập ra công ty quỹ đầu tư lớn thứ hai trên thế giới có tên là Fidelity vào năm 1946. Công ty đã trả qua ba thế hệ tiếp quản và hiện tại là do Abigail Johnson, cháu gái của Edward C. Johnson nắm giữ. Gia đình Johnson giữ 49% cổ phần của công ty.

[Một khách sạn ở Washington D.C nằm trong chuỗi khách sạn Hyatt của gia đình Pritzker. \(Hình: \(Karen Bleier/AFP/Getty Images\)\)](#)

6. Gia đình Pritzker

Giá trị tài sản: \$33.5 tỉ từ chuỗi khách sạn Hyatt

A.N. Praizker và các con trai Jay, Donald, và Robert tạo ra thương hiệu Hyatt kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và đạt được rất nhiều thành công. Ngoài Hyatt, gia đình Pritzker còn sở hữu nhiều công ty đầu tư khác, điển hình là Marmon Group. Hiện tại, công ty được chia ra cho 13 thành viên trong gia đình, trong số 13 người thì có 11 người là tỷ phú.

Ngoài ra, một số thành viên trong gia đình Prizker còn tham gia chính trị, chẳng hạn như Penny Pritzker là cựu Bộ Trưởng Thương Mại Hoa Kỳ hay J.B. Pritzker là chủ tịch vận động tranh cử của bà Hillary Clinton năm 2008.

5. Gia đình Cox

Giá trị tài sản: \$33.6 tỉ với tập đoàn Cox Enterprises

Cox Enterprises là tập đoàn kinh doanh nhiều lĩnh vực như truyền hình cáp (Cox Communications), báo chí và radio (Cox Media Group) và thậm chí cả xe hơi. Năm người cháu của James Cox, người sáng lập nên tập đoàn, hiện đang nắm giữ số tài sản hiện tại.

4. Gia đình Cargill-MacMillan

Giá trị tài sản: \$42.3 tỉ với tập đoàn Cargill Inc.

William W. Cargill sáng lập ra tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp Cargill Inc. Năm 1865. Hiện tại, 23 thành viên của gia đình ông làm chủ 88% cổ phần của công ty, tức là nắm giữ khoảng \$108 tỉ tiền thu về hằng năm. [Jacquelines Mars \(đứng giữa\)](#), cùng với hai cháu gái của mình tại sự kiện Kennedy Center Honors Formal Artist năm 2017. (Hình: Ron Sachs-Pool/Getty Images)

3. Gia đình nhà Mars

Giá trị tài sản: \$89.7 tỷ với tập đoàn Mars.

Jacqueline và John Mars là hai người thừa kế cổ phần của tập đoàn Mars Inc., là công ty sáng tạo và sản xuất ra các loại kẹo nổi tiếng trên thế giới như M&M, Milky Way và Mars Bars, sau khi người bố qua đời năm 1999. Người con trai của Jacqueline, Stephen Badger, hiện đang là chủ tịch của Mars, đem lại hơn \$35 tỷ lợi nhuận hằng năm cho công ty.

Quỹ từ thiện của tập đoàn Mars quyên góp trong các lĩnh vực như giáo dục, môi trường và sức khỏe.

2. Gia đình nhà Koch

Giá trị tài sản: \$98.7 tỷ từ tập đoàn Koch Industries

Hai anh em Charles và David Koch mở rộng công ty lọc dầu của cha mình thành một tập đoàn công nghiệp mang tên Koch Industries sau khi hai người anh là Frederick và William tiếp quản thất bại. Tập đoàn Koch Industries thu hơn \$100 tỉ lợi nhuận mỗi năm.

1. Gia đình Walton

[Chủ sở hữu Walmart là gia đình giàu có nhất nước Mỹ.](#) (Hình: Alex Edelman/AFP/Getty Images)

Giá trị tài sản: \$151.5 tỷ

Sam Walton và Bud Walton thành lập Walmart năm 1962. Sau đó, Sam's Club được thành lập năm 1983. Năm nay, doanh thu của Walmart lên đến \$500 tỉ, trở thành công ty bán lẻ có lợi nhuận cao nhất thế giới.

Gia đình Walton có bảy thành viên nắm giữ cổ phần Walmart, bao gồm ba người con trai của Sam Walton là Rob, Jim và Alice. Trong đó, Alice Walton là người phụ nữ giàu nhất thế giới với \$43.7 tỉ tài sản.

Lão Phan sưu tầm